

THỰC HIỆN LỜI BÁC DẠY, Quảng Bình sẽ giàu đẹp

TS. NGUYỄN HỮU HOÀI

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài và kính yêu của Đảng ta, nhân dân ta, Người đã dành trọn cả cuộc đời, tâm huyết của mình vì Tổ quốc, vì dân tộc Việt Nam và nhân dân lao động trên toàn thế giới. Niềm vinh dự và tự hào to lớn cho Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang Quảng Bình là luôn được Chủ tịch Hồ Chí Minh dành sự quan tâm đặc biệt.

Cách đây tròn 60 năm, trong bối cảnh Hiệp định Giơ-ne-vơ vừa được ký kết, đế quốc Mỹ nhảy vào miền Nam dựng chính quyền bù nhìn Ngô Đình Diệm, ra sức phá hoại việc thực hiện Hiệp định và thực hiện âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta. Với tầm nhìn của một nhà chiến lược thiên tài, Chủ tịch Hồ Chí Minh sớm xác định vị trí chiến lược và lâu dài của vùng đất Quảng Bình nơi sẽ là tiền đồn của chủ nghĩa xã hội, là hậu phương trực tiếp của tiền tuyến lớn miền Nam, là nơi sẽ đương đầu trước hết khi Mỹ - ngụy đánh phá miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Để trực tiếp động viên nhân dân Quảng Bình vượt qua khó khăn, hàn gắn vết thương chiến tranh, cải tạo và phát triển kinh tế - xã hội, ngày 16 tháng 6 năm 1957, Bác Hồ dành thời gian vào thăm Quảng Bình. Đây là sự kiện lịch sử trọng đại, là một dấu ấn không phai mờ, mãi mãi khắc sâu trong lòng mỗi một người dân Quảng Bình "Hai giới". Dấu thời gian Bác vào thăm Quảng Bình chưa nhiều, nhưng khoảnh khắc lịch sử ấy, với các cuộc làm việc với lãnh đạo tỉnh, thăm

các chiến sỹ lực lượng vũ trang hay nói chuyện với nhân dân... đã để lại cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân Quảng Bình những tình cảm thiêng liêng sâu nặng với tấm lòng yêu thương vô bờ bến và cao hơn hết là những chỉ dẫn ân cần, thể hiện rõ những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo mang tính chiến lược, kịp thời, lâu dài, sâu sắc cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và quê hương Quảng Bình.

Thực hiện lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã đoàn kết, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xác định trách nhiệm là tiền tuyến lớn của miền Bắc, là hậu phương trực tiếp của miền Nam, được Bác Hồ gửi thư khen "Quảng Bình chiến đấu giỏi, sản xuất cũng giỏi". "Hai giới" đã trở thành phong trào thi đua mạnh mẽ trong toàn tỉnh. Các khẩu hiệu "Nhằm thẳng quân thù mà bắn", "Bám trận địa mà chiến đấu, bám hố bom mà sản xuất" đã trở thành khẩu hiệu hành động để toàn quân, toàn dân ra sức thi đua chiến đấu, sản xuất, góp phần cùng cả nước đánh bại cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

Sau Đại thắng mùa xuân năm 1975, tháng 3 năm 1976, thực hiện chủ trương của Đảng, Chính phủ, 3 tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên và khu vực Vĩnh Linh hợp nhất thành tỉnh Bình - Trị - Thiên. 13 năm nhập tỉnh (1976 - 1989), Đảng bộ và nhân dân các địa phương ở

Vấn đề - Sự kiện

Quảng Bình đã nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, từng bước quá độ lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng Bình Trị Thiên giàu mạnh.

Ngày 01/7/1989, Quảng Bình trở về với địa giới và tên gọi vốn có trong lịch sử. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Quảng Bình đã phát huy truyền thống quê hương “Hai giỏi”, tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và đã thu được những kết quả rất đáng tự hào.

Thành tựu nổi bật sau hơn 27 năm tái lập tỉnh và 30 năm đổi mới, là Quảng Bình đã khắc phục được khó khăn và từng bước vươn lên, đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng; chất lượng, hiệu quả từng bước được nâng lên. Tốc độ tăng trưởng bình quân GDP giai đoạn từ 1991 - 1995 là 8,49%, từ 1996 - 2000 là 8,10%, từ 2005 - 2010 là 11%. Trong giai đoạn 2010 - 2015, do ảnh hưởng của thiên tai và suy thoái kinh tế toàn cầu nhưng tốc độ tăng trưởng vẫn đạt khá (6,5%), đây là sự nỗ lực lớn của Đảng bộ và nhân dân tỉnh ta. Đến năm 2016, cơ cấu kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản 22,9%, công nghiệp xây dựng 25,7%, dịch vụ 51,4%. Thu ngân sách từ 14 tỷ 160 triệu đồng năm 1990 đã tăng lên 3.067 tỷ đồng năm 2016. GRDP bình quân đầu người từ 0,696 triệu đồng năm 1991 tăng lên 28,72 triệu đồng năm 2016.

Nông nghiệp từng bước phát triển toàn diện theo hướng sản xuất hàng hoá, góp phần vào việc ổn định an ninh lương thực, nâng cao đời sống nhân dân. Việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhất là những thành tựu công nghệ sinh học ngày càng được chú trọng; cơ cấu mùa vụ, cơ cấu cây trồng được bố trí ngày càng hợp lý. Tổng sản lượng lương thực tăng nhanh, từ 112.317 tấn năm 1990, đến năm 2000 tăng lên 204.500 tấn và đến năm 2016 đạt 30,5 vạn tấn. Chăn nuôi phát triển theo hướng tập trung, đến nay toàn tỉnh có 132 trang trại chăn nuôi, có một số trang trại nuôi gia súc có quy



Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình ký biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Dohwa - Hàn Quốc
Ảnh: T.L

mô lớn. Tỷ trọng chăn nuôi trong cơ cấu sản xuất nông nghiệp tăng từ 33,12% năm 2001 lên 45% năm 2015. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 68,5%, là tỉnh có tỷ lệ che phủ rừng lớn nhất nhì trong cả nước. Kinh tế biển ngày càng phát triển. Lĩnh vực thủy sản đã có những chuyển biến vượt bậc cả về khai thác, nuôi trồng và chế biến. Năng lực đánh bắt thủy sản ngày càng tăng, diện tích nuôi trồng ngày càng được mở rộng. Sản lượng thủy sản từ 9.597 tấn năm 1991 tăng lên 57.000 tấn năm 2015. Là một trong 3 tỉnh có số lượng tàu cá lớn nhất toàn quốc với gần 4.000 tàu cá, trong đó có trên 1.200 tàu cá đánh bắt vùng biển xa có công suất trên 90CV.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được triển khai tích cực, khơi dậy vai trò chủ thể, tính tự giác của người dân và cộng đồng dân cư, của các cấp, các ngành chung tay xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh có 43 xã đạt nông thôn mới, cao hơn trung bình cả nước.

Công nghiệp từng bước phát triển, giữ vai trò là ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2016 tăng 8,4%. Giá trị sản xuất công nghiệp năm 2016 đạt 9.791 tỷ đồng, tăng 9,2% so với năm 2010. Trong xu thế hội nhập, với các cơ chế chính sách rộng mở,

thông thoáng, Quảng Bình đã và đang thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đến nghiên cứu, khảo sát, triển khai thực hiện nhiều dự án quan trọng, góp phần đắc lực vào việc thúc đẩy nền kinh tế tỉnh nhà phát triển. Nhiều công trình công nghiệp, kinh tế, hạ tầng du lịch được đầu tư và đi vào hoạt động có hiệu quả như: Nhà máy Xi măng Sông Gianh, Nhà máy Xi măng Văn Hóa, Công ty cổ phần xi nghiệp may Hà Quảng, Công ty cổ phần bia Hà Nội - Quảng Bình và một số dự án lớn mang tính động lực đang được đầu tư: Dự án Trung tâm nhiệt điện Quảng Trạch I, II; Dự án Quần thể resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp của Công ty cổ phần Tập đoàn FLC Quảng Bình, Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại, khách sạn và nhà phố thương mại Shophouse Đồng Hới của Tập đoàn Vingroup, dự án sân golf Bảo Ninh - Hải Ninh...

Du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế. Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng được UNESCO công nhận Di sản thiên nhiên thế giới lần thứ hai. Đã bước đầu hình thành “tam giác” du lịch: Phong Nha - Kẻ Bàng, Vũng Chùa - Đảo Yến và Nhật Lệ - Bảo Ninh. Nhiều sản phẩm du lịch, tuyến, điểm du lịch được đưa vào khai thác phục vụ du khách, như: động Thiên Đường, động Phong Nha, động Tiên Sơn, hang Tú Làn, điểm du lịch chùa Hoàng Phúc, khám phá hang Sơn Đoòng, hang Va, hang Nước Nút - những trải nghiệm khác biệt; tuyến du lịch khám phá thung lũng Sinh Tồn - hang Thủy Cung; khám phá động Thiên Đường - Giếng Trời, khai thác thử nghiệm tuyến du lịch khám phá Trạ Ang...

Hoạt động xúc tiến đầu tư đạt được nhiều kết quả tích cực, thu hút nhiều dự án, chương trình quan trọng cho đầu tư phát triển của tỉnh. Từ năm 2010 đến nay, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư và ký thỏa thuận hợp tác đầu tư 185 dự án, với tổng mức đầu tư 36.275 tỷ đồng. Riêng 10 tháng đầu năm 2016, đã thu hút 107 dự án của các nhà đầu tư trong nước, với tổng vốn

VĂN LẠC

Nhớ Bác, chúng con hát

(Kính dâng anh linh Bác Hồ kính yêu)

*N*hật Lệ Bác về, sóng lặng im
Trăng lên ngời sáng, biển lung linh
Chúng con bên Bác quây quần mãi
Tiếng hát ngân xa bát ngát tình

*Giọng Bác hòa trong giọng chúng con
Như từng bắt nhịp hát “Kết đoàn”
Nhắc nhở chúng con chung ý chí
Vượt qua sóng gió đến vinh quang*

*Ai hát bài hay, vỗ tay dồn
Bác khen, tặng thưởng chiếc kẹo ngon
Ngõ như sống lại thời thơ ấu
Dạt dào tình mẹ thấm lòng son*

*Hôm nay dấu Bác đã xa rồi
Sóng nhạc vẫn nghe ấm giọng Người
Mỗi lần nhớ Bác, chúng con hát
Khúc ca vang vọng giữa đất trời...*

đăng ký 12.995 tỷ đồng.

Kinh tế đối ngoại không ngừng được đẩy mạnh và mở rộng, góp phần quan trọng vào tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội. Ngày càng có nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh, thu hút đầu tư nước ngoài giai đoạn 2011 - 2016 được 28 dự án ODA với tổng số vốn 108,8 triệu USD (tăng 31,8 triệu USD so với giai đoạn 1996 - 2000); cấp phép 13 dự án FDI, với tổng số vốn đăng ký là 114,6 triệu USD; tiếp nhận 202 dự án phi chính phủ (NGO), với tổng số vốn cam kết hơn 39 triệu USD.

Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đô thị, nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp, du lịch, dịch vụ được quan tâm đầu tư. Tổng số vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2011 - 2015 đạt khoảng 30.200 tỷ đồng, tăng 120% so với thời kỳ 2006 - 2010. Hệ thống giao thông tiếp tục được nâng cấp và phát triển. Một số công trình hạ tầng giao thông quan

Vấn đề - Sự kiện

trọng được đầu tư xây dựng và phát huy hiệu quả, như Quốc lộ 1A, sân bay Đồng Hới, cầu Trung Quán, đường nối Khu Kinh tế Hòn La với Khu công nghiệp xi măng tập trung Tiến - Châu - Văn Hóa, đường và cầu về xã Văn Hóa, Tỉnh lộ 565, 562, đường Võ Nguyên Giáp... Giao thông nông thôn phát triển, các xã đã có đường ô tô về tận trung tâm. Hệ thống đê điều, thủy lợi, hồ chứa được nâng cấp, bảo đảm an toàn. Đến năm 2015, có 100% diện tích lúa nước được tưới tiêu chủ động. Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường, điện lưới được đầu tư. Đến năm 2015, có 95% dân cư đô thị, 83% dân cư nông thôn được dùng nước sạch, hợp vệ sinh. Toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn có điện lưới quốc gia và điện pin mặt trời. Hạ tầng đô thị, nhất là thành phố Đồng Hới được đầu tư, chỉnh trang được công nhận là đô thị loại II; tháng 01/2017, khu vực thị trấn Hoàn Lão mở rộng và khu vực thị trấn Kiến Giang mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV.

Giáo dục và đào tạo phát triển khá toàn diện. Quy mô mạng lưới trường, lớp các cấp học, bậc học đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng cao của học sinh và nhân dân trong tỉnh. Chất lượng giáo dục và đào tạo ngày càng tiến bộ; cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, đào tạo được đầu tư, từng bước hiện đại hóa; đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục đạt chuẩn và trên chuẩn tăng; công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và xã hội hóa giáo dục được đẩy mạnh. Số lượng học sinh đạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia ngày càng tăng và đồng đều ở các cấp học. Tại kỳ thi Olympic Vật lý châu Á, em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh chuyên Lý, Trường THPT Chuyên Võ Nguyên Giáp đã xuất sắc giành HCV thế giới và 2 HCB, đây là thành tích xuất sắc của học sinh Quảng Bình trên đấu trường quốc tế.

Sự nghiệp y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều chuyển biến. Mạng lưới y tế cơ sở từng bước được kiện toàn và củng cố. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân

dân được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh được nâng lên. Đã hoàn thành, đưa vào sử dụng tòa nhà kỹ thuật nghiệp vụ cao Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, một số tiến bộ mới về y học đã được triển khai tốt ở Bệnh viện như mổ sọ não, tái tạo dây chằng khớp gối qua nội soi, phẫu thuật nội soi lấy đĩa đệm, khâu vết thương tim, siêu lọc máu, phẫu thuật cuốn mũi dưới bằng sóng cao tần, phẫu thuật làm nhuyễn tinh thể bằng siêu âm... đáp ứng tốt hơn nhu cầu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Công tác xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm cho người lao động được quan tâm. Hàng năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3 - 3,5%. Đến cuối năm 2016, tỷ lệ hộ nghèo tỉnh ta ngang mức trung bình cả nước. Thực hiện các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công, thương binh, gia đình liệt sĩ và chính sách bảo hiểm đạt được nhiều kết quả tích cực.

Quốc phòng - an ninh được củng cố vững chắc, góp phần đắc lực phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện ngày càng tốt hơn Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; giữ vững chủ quyền lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.

Kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình (16/6/1957 - 16/6/2017) là dịp để chúng ta ôn lại những kỷ niệm sâu sắc, những lời dạy bảo ân cần của Bác dành cho Đảng bộ, quân và dân Quảng Bình. Năm tháng trôi qua, những lời căn dặn, nhắc nhở của Người vẫn mãi mãi trường tồn và tỏa sáng trong tâm hồn mỗi người dân Quảng Bình. Hơn lúc nào hết, với truyền thống quê hương "Hai giỏi", truyền thống yêu nước và cách mạng kiên cường, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân tỉnh ta nguyện sống, chiến đấu, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quyết tâm xây dựng tỉnh nhà trở thành một tỉnh giàu đẹp như lòng mong mỏi và những lời căn dặn của Bác Hồ kính yêu ■

N.H.H